

ภาคผนวก ค

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการวันแม่แห่งชาติ

เพื่อวัตถุประสงค์กิจกรรมภาวะผู้นำครู 1) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู 2) เป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานเป็นทีมได้ 3) ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับเพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอ 4) สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติร่วมกันให้เกิดความสำเร็จมุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพชายแดน 5) เป็นผู้นำในด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การปรับตัวการร่วมงานในกิจกรรมต่างๆทางสังคม วุฒิกภาวะทางอารมณ์ พร้อมก้าวทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 6) เป็นตัวแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม



โครงการแข่งขันกีฬาบ้านบึงเกมส์

เพื่อต้องการวัตถุประสงค์กิจกรรมภาวะผู้นำครู 1) เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา 2) มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและ 4) ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา



โครงการพัฒนาบุคลากร

เพื่อต้องการวัดพฤติกรรมภาวะผู้นำครู 1) เป็นผู้นำในด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การปรับตัวการ
 ร่วมงานในกิจกรรมต่างๆทางสังคม วุฒิภาวะทางอารมณ์ พร้อมก้าวทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 ไปมีเจตคติทางบวกในการเปลี่ยนแปลงที่ดีตามเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จเป็นบุคคล
 ที่สามารถปรับตัวตามวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน ส่งผลต่อการพัฒนา
 สถานศึกษา



โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลการวิจัย

เพื่อต้องการวัดพฤติกรรมภาวะผู้นำครู 1) มีความมุ่งมั่นและการพัฒนาตน ให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษากับเพื่อนครู 2) ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการในการปฏิบัติงาน 3) มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3) เป็นผู้มีความสามารถชี้้นำอย่างสร้างสรรค์ให้กับเพื่อนครูในการปฏิบัติงาน



โครงการนิเทศด้วยหลักการกัลยาณมิตรนิเทศ

1) ใช้เทคนิควิธีสอนในการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากเพื่อนครูในการปฏิบัติการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการปฏิบัติการสอนและการประเมินผู้เรียน 4) มีการผลิตสื่อเพื่อนำมาใช้ในการสอนและใช้สื่ออย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 5) มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน



โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 2014 ที่โรงเรียนบ้านคาวีวิทยา

เพื่อต้องการวัดพฤติกรรมการภาวะผู้นำครู 1) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทพปฏิบัติงานเต็มเวลาและอุทิศตนในการปฏิบัติงานนอกเวลาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการปฏิบัติการสอนและการประเมินผู้เรียน 4) สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทีมงานสร้างแนวคิดวิธีการใหม่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได้



โครงการนิทรรศการวิชาการระดับเครือข่ายที่โรงเรียนหนองพันจันทร์

เพื่อต้องการวัดพฤติกรรมภาวะผู้นำครู 1) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทพปฏิบัติงานเต็มเวลาและอุทิศตนในการปฏิบัติงานนอกเวลาด้วย 2) เป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานเป็นทีมได้ 3) เป็นผู้นำในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ซับซ้อน 4) ร่วมกันนำวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติที่ทำได้จริง 5) มีบทบาทในการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา



โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

เพื่อต้องการวัดพฤติกรรมการภาวะผู้นำครู 1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 2) มีความเข้าใจหลักการวิจัยและมีความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน 3) มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 5) เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา



โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี

เพื่อต้องการวัดพฤติกรรมภาวะผู้นำครู 1) มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากเพื่อนครูในการปฏิบัติการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการปฏิบัติการสอนและการประเมินผู้เรียน



ภาพประกอบการสนทนากลุ่มวงรอบที่ 2



ภาพการถอดบทเรียนหลังการวิจัยวงรอบที่ 1



ภาพประกอบการนำเสนอสรุปรายงานโครงการรายบุคคล



ภาพประกอบการสรุปผลการวิจัยหลังการวิจัยรอบที่ 2



ภาพประกอบผู้ให้ข้อมูล ตรวจเยี่ยมที่มวิจัย



ภาพประกอบโครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร



ภาพประกอบโครงการนิทรรศการห้องเรียน (วันภาษาไทย)



ภาพประกอบโครงการวันสำคัญ (วันเข้าพรรษา 56)



ภาพประกอบนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู -นักเรียน 56



ภาพประกอบนิทรรศการผลงาน ฝีมือนักเรียน 56



โครงการแข่งขันกีฬาบ้านบึงเกมส์ 257



ภาพประกอบวันอาเซียน 57



โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ (9 SCINE 2014)



ภาพประกอบกิจกรรมวันอาเซียน ปี2556



ภาพประกอบการร่วมงานวันครู 2557



ภาพประกอบการศึกษาดูงาน ของโรงเรียนชุมชนหนองทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่องการพัฒนาสถานศึกษา
โดยรูปแบบ “WASANA Model”
และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “RESORT School”
สิงหาคม 2557





พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางบวกของผู้เรียน

การแสดงดนตรีของวง “MIXOLYDIAN” ชมรมดนตรีที่จัดให้เพื่อสนองความต้องการและความสามารถของผู้เรียน โดยมีครูคอยกำกับอย่างใกล้ชิดจนสามารถแสดงต่อแขกผู้มาเยือนโรงเรียนและได้รับรางวัลการแสดง



โครงการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 ชมรมร้านค้าเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
 การออกร้านเพื่อต้อนรับผู้มาเยี่ยมโรงเรียน สามารถบริการด้านอาหารและอาหารว่างได้
 อย่างดีแบบมีความสุข โดยมีครูคอยดูแลใกล้ชิด



พฤติกรรมที่ส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข สนองความสามารถตามศักยภาพ และความถนัดของแต่ละบุคคล



ชมรมแดนเซอร์
การใช้ภาวะผู้นำของครู
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการและความสามารถของผู้เรียน



ชมรมเด็กเสรีฟ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตอาสาช่วยชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนและครูอุทิศ
เสียสละเวลาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทางบวก

(สถานที่ : วัดพุศิลามงคล ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา)



การจัดนิทรรศการแสดงผลงานค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน



ภาพโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผ่านค่ายภาษาอังกฤษ